

บิกGLANDขายบิกล็อตตปท.

กำ280ล.เพิ่มฟรีโพลต3.89%

แบตสามเคเจอดอดเก็บ20%

โพสท์ทูเดย์ — เจ้าของ GLAND บัน 40 ล้านหุ้น ชายต่างชาติกำไรเงิน 280 ล้านบาท เพิ่มฟรีโพลตส่วน BAT-3K คู่ค้าตะวันออกกลางดอดเก็บหุ้นอีก 20%

วันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ (GLAND) มีการซื้อขายรายการใหญ่ (บิกล็อต) ในตลาดหลักทรัพย์ 4 รายการ จำนวน 40 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280 ล้านบาท ในราคาเฉลี่ย 7 บาทต่อหุ้น และส่งผลให้ราคาหุ้นในกระดานหลักขยับขึ้นมาปิดที่ 7.50 บาท บวก 0.30 บาท หรือ 4.17%

น.ส.รมณี บุญดีเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน GLAND เปิดเผยว่า กลุ่มเจริญฤกษ์ และกลุ่มบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ช่อง 7 สี) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ขายหุ้นบิกล็อตแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ นักลงทุนต่างประเทศจำนวน 3.89% ของทุนเรียกชำระแล้ว เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรายย่อย (ฟรีโพลต) ในตลาดเป็น 7.63%

ภายหลังการขายหุ้นในครั้งนี้ ทั้งสองกลุ่มยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท

“นักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้น เพราะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของการเติบโตทางธุรกิจและกำไรในอนาคต โดยเฉพาะโครงการที่ดำเนินการและการมีที่ดินอยู่รอการพัฒนา” น.ส.รมณี กล่าว

ด้านนายวิวัฒน์ ขอโพยกุล กรรมการ บริษัท ไทยสโตนเรจแบตเตอร์ (BAT-3K) กล่าวว่า คู่ค้า

ทางธุรกิจในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางของบริษัท คือ MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH ได้เข้ามาซื้อหุ้นบริษัทจนขณะนี้มียอดถือครองในสัดส่วน 25% จากเดิม 5% เท่านั้น แต่จะคงสัดส่วนนี้ โดยไม่มีนโยบายจะซื้อเพิ่มหรือทำข้อเสนอซื้อหุ้นจากนักลงทุนทั่วไป (เทนเดอร์ออฟเฟอร์)

นอกจากนี้ ไม่มีความคิดเข้ามาร่วมบริหาร หรือส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการแต่อย่างใด เพียงต้องการลงทุนระยะยาวเท่านั้น แต่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจดังนั้นอาจให้ความช่วยเหลือบริษัทในการทำการตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

ผลของการเข้ามาสะสมหุ้นดังกล่าว ยอมรับว่ากระทบต่อฟรีโพลตหุ้นของ BAT-3K เพราะทางกลุ่มขอโพยกุลถือรวมกันในสัดส่วน 40%

ผลประกอบการของบริษัทในปีนี้พยายามผลักดันให้กำไร ใกล้เคียงกับปี 2552 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผลประกอบการใน 6 เดือนแรกบริษัทจะขาดทุน 1.95 ล้านบาท เนื่องจากลดระยะเวลาสินค้าคงคลังจาก 60 วัน ในไตรมาสแรกเหลือ 20 วัน เพราะราคาตะกั่วตลาดโลกผันผวน

สำหรับรายได้ในปี 2553 บริษัทยังคงเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 4,500 ล้านบาท เติบโต 10% ตามเป้าหมาย และบริษัทไม่มีแผนจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมในปีนี้และปีหน้า เนื่องจากสามารถขยายกำลังการผลิตได้อีก 5 หมื่นลูกต่อเดือน ○